

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ (TDG)

Nhóm công tác hoặc cá nhân: Lê Anh Tuấn

Tiêu chuẩn 11: Kết quả đầu ra

Tiêu chí 11.3. Tỷ lệ có việc làm sau tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng.

1. Mô tả hiện trạng

P.ĐBCL là đơn vị chủ trì và phối hợp với các đơn vị khác thực hiện việc khảo sát tình hình SV có việc làm, phản hồi của cựu SV và DN [H11.11.03.01]. Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên luôn quan tâm đến SV có việc làm sau tốt nghiệp. Chính vì vậy, hằng năm Khoa thực hiện theo kế hoạch của Trường để khảo sát tình hình việc làm của SV sau tốt nghiệp [H11.11.03.02], [H11.11.03.03]. Đa phần SV tốt nghiệp làm việc ở khu vực Đông Nam Bộ.

Kết quả này là cơ sở để Khoa phản ánh một phần về chất lượng đào tạo và là cơ sở để Khoa cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo cho SV để đáp ứng nhu cầu thực tế.

Để nhận định tốt hơn tình hình việc làm của SV sau khi tốt nghiệp. Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên tiến hành đối sánh báo cáo tình hình việc làm của SV ngành Sư phạm Toán qua các khóa và đối sánh báo cáo tình hình việc làm của SV ngành Sư phạm Toán với SV ngành SP Toán. Ngoài ra, khoa còn tiến hành đối sánh tỷ lệ có việc làm của ngành Sư phạm Toán với các trường ĐH khác [H11.11.03.04].

Trung tâm Tuyển sinh của Trường, có chức năng hỗ trợ việc làm cho SV toàn trường [H11.11.03.05]. Trường đã xây dựng chuyên trang Hỗ trợ SV trong đó có mục hỗ trợ việc làm, khởi nghiệp, kỹ năng mềm cho SV [H11.11.03.06]. Ngoài ra, nhằm tìm hiểu các nguyên nhân cũng như có các biện pháp hỗ trợ SV có việc làm một cách hiệu quả, Trung tâm Tuyển sinh và truyền thông đã nghiên cứu và giới thiệu chuyên đề "Giải pháp tăng cường tỷ lệ việc làm cho SV mới tốt nghiệp 1 năm" [H11.11.03.07]. Hằng năm, Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên cũng kết hợp với Trung tâm Tuyển sinh hỗ trợ giải quyết việc làm cho SV ngành Sư phạm Toán thông qua các Chương trình ngày hội việc làm [H11.11.03.08].

2. Điểm mạnh

Khoa có khảo sát người học tốt nghiệp về cải thiện cơ hội việc làm sau tốt nghiệp trong thời gian đánh giá, có số liệu tin cậy về việc làm của người học, có tổ chức thảo luận, phân tích nguyên nhân, đề xuất các biện pháp khắc phục.

Tỷ lệ người học có việc làm sau tốt nghiệp được xác lập và giám sát. Người học được đánh giá năng động, có kỹ năng mềm đáp ứng yêu cầu công việc.

Có sự gắn kết tốt giữa Trường và DN trong hoạt động kiến tập, thực tập của người học cũng như chia sẻ chuyên đề và tuyển dụng.

3. Điểm hạn chế

Hiện nay số lượng cựu SV phản hồi khảo sát về việc làm sau khi tốt nghiệp còn còn chưa đầy đủ.

4. Kế hoạch hành động

TT	Mục tiêu	Nội dung	Đơn vị, người thực hiện	Thời gian thực hiện hoặc hoàn thành	Ghi chú
1	Khắc phục điểm tồn tại	Khắc phục tình trạng số lượng cựu SV phản hồi khảo sát về việc làm sau khi tốt nghiệp còn chưa đầy đủ.	Khoa SPKHTN	Từ năm học 2023-2024 trở đi
2	Phát huy điểm mạnh	Tăng cường khảo sát người học tốt nghiệp về cải thiện cơ hội việc làm sau tốt nghiệp trong thời gian đánh giá, có số liệu tin cậy về việc làm của người học, có tổ chức thảo luận, phân tích nguyên nhân, đề xuất các biện pháp khắc phục. Tăng cường xác lập và giám sát. Người học được đánh giá năng động, có kỹ năng mềm đáp ứng yêu cầu công việc. Đẩy mạnh hơn nữa sự kết tốt giữa Trường và DN trong hoạt động kiến tập, thực tập của người học cũng như chia sẻ chuyên đề và tuyển dụng.	Khoa SPKHTN	Từ năm học 2023-2024 trở đi

5. Tự đánh giá: Mức đạt được của tiêu chí:

Đánh dấu (x) vào một trong các ô dưới đây:

Thang đánh giá						
Chưa đạt			Đạt			
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
				X		

Xác nhận
của trưởng nhóm công tác



Lê Anh Tuấn

Đồng Nai, ngày 19 tháng 5 năm 2023

Người viết
(Ký, ghi rõ họ và tên)



Lê Anh Tuấn